



ที่ มท 0809.1/ 345

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต.
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300

19 ธันวาคม 2545

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ประธาน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

ด้วย ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้หารือแนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณี ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. ได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกัน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด จะดำเนินการอย่างไร และกรณี ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้มีมติการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้ออกจากราชการ การสั่งปลดออกหรือไล่ออก เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าว ภายในระยะเวลาเท่าใด

ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 25 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 พิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณี ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมการอุทธรณ์ หรือกรณีเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ และได้มีกรรณียุติต่อ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ส่งรายงานการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด พร้อมการอุทธรณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณา

2. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด , ก.เมืองพัทยา ให้ความเห็นชอบกรณีสั่งพักข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน สั่งให้ออกจากราชการ สั่งปลดออกหรือไล่ออก ให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด , ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

2.1 พิจารณาและมีมติให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันรับเรื่อง

2.2 แจ้งมติดำเนินการข้อ 2.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด , ก.เมืองพัทยา มีมติ ยกเว้น ก.จ.จ. ให้แจ้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ ก.จ.จ. มีมติ

✕ 2.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นภายใน 5 วันทำการ

✕ 2.4 แจ้งคำสั่งนั้นให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออกจากราชการ ปลดออกหรือไล่ออก ทราบภายใน 3 วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุมพร พลรักษ์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขาธิการ ก.จ. , ก.ท. , และก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มมาตรฐานวินัยฯ
โทร. 0-2241-9051